



ประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน

ตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันนั้น ทางสถาบันจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเข้าสอบสัมภาษณ์

ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

ตำแหน่ง	วัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ	ลำดับของผู้สอบ
๑. นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ	วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ ห้องกระจก	๔๐๑- ๔๐๓

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าสอบสัมภาษณ์ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพาดิตนเป็นสุภาพชน (ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายัดหรือผ้ายีนส์โดยเด็ดขาด หากผู้ใดแต่งกายตามลักษณะไม่สุภาพดังกล่าว กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)


๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการเข้าสอบสัมภาษณ์

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ที่ทางราชการออกให้ไปในวันเข้าสอบสัมภาษณ์หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการเข้าสอบสัมภาษณ์ก็ได้

๔. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์
เข้ารับการเข้าสอบสัมภาษณ์ครั้งนี้

ง) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จะประกาศรายชื่อและชั้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบ
สัมภาษณ์ ในวันที่กำหนดแนบท้ายรายชื่อนี้ และที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ๑๒๓ ชั้น ๑๗
อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ และทางเว็บไซต์
<http://www.tpqi.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายวีระชัย ศรีขจร)

ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

เอกสารแนบท้ายประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ

วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ลำดับของผู้สอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๔๐๑	นางสาวจุฑามาส แสนคำแก้ว	
๔๐๒	นางสาวพรทิพย์ อิมพันธ์	
๔๐๓	นายสุรเดช คำเอี่ยม	

หมายเหตุ: ประกาศรายชื่อและชั้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐